

### เหตุการณ์สำคัญ

- สหรัฐฯ ประกาศรายชื่อสินค้าที่จะเก็บภาษีนำเข้าจากจีนมูลค่า 5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อัตราภาษี 25% สำหรับสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาโดยรายการสินค้าที่ประกาศส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูง ในขณะที่จีนประกาศขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนมูลค่า 5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อัตราภาษี 25% เช่นกัน
- ดัชนี PMI ภาคการผลิตอย่างเป็นทางการเดือน มีนาคม 2561 ชะลอตัวลงในเกือบทุกภูมิภาค โดยดัชนี ISM ของสหรัฐฯ ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน ดัชนีของยูโรโซนลดลงต่ำสุดในรอบ 8 เดือน
- สนช. ยื่น พ.ร.ป. การเลือกตั้ง ส.ส. ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา หากศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ สนช. จะต้องนำกลับมาแก้ไข ซึ่งอาจส่งผลให้การเลือกตั้งถูกเลื่อนออกจากกำหนดการเดิมในเดือน กุมภาพันธ์ 2562

### สรุปข่าวเศรษฐกิจ

#### สหรัฐฯ

- สหรัฐฯ ประกาศรายชื่อสินค้าที่จะเก็บภาษีนำเข้าจากจีนมูลค่า 5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อัตราภาษี 25% ตามการตรวจสอบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยรายการสินค้าที่ประกาศส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูง จำนวน 1,300 รายการ ได้แก่ กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบิน เครื่องมือการแพทย์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักร ดาวเทียมเพื่อการสื่อสาร และชิ้นส่วนรถยนต์ ซึ่งหลังจากนี้ 60 วัน รัฐบาลสหรัฐฯ จะเปิดรับฟังความเห็นจากสาธารณะก่อนที่จะมีผลบังคับใช้
- ISM Manufacturing Index เดือน มีนาคม 2561 ลดลง 1.5 จุด เป็น 59.3 จุด จากผลผลิต ยอดคำสั่งซื้อ และการจ้างงาน
- การจ้างงานนอกภาคเกษตร เดือน มีนาคม 2561 เพิ่มขึ้น 103,000 ตำแหน่ง อัตราการว่างงานทรงตัวที่ 4.1% ส่วนค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมงเพิ่มขึ้น 0.3% (mom)

#### เอเชีย

#### ญี่ปุ่น

- ดัชนี PMI Manufacturing Index ลดลง -0.6 จุด เป็น 53.1 จุด ต่ำสุดตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 จากผลผลิตและยอดคำสั่งซื้อใหม่ลดลง
- ผลสำรวจความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ Tankan ของธนาคารกลางญี่ปุ่น ไตรมาส 1 ปี 2561 รายงานความเชื่อมั่นของผู้ผลิตในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ลดลง 2 จุด เป็น 22 จุด ส่วนผลสำรวจผู้ประกอบการภาคบริการ (non-Manufacturer) ลดลง 2 จุด เป็น 23 จุด แต่มุมมองธุรกิจในระยะข้างหน้า (Business Condition Forecast) ทั้งผู้ประกอบการภาคการผลิตและภาคบริการ จะเพิ่มการลงทุน (Capex) ในปีงบประมาณ 2561 ขึ้นอีก 2.9% (yoy)

#### จีน

- รัฐบาลจีนประกาศเตรียมขึ้นภาษีนำเข้าจากประเทศสหรัฐฯ 106 รายการ มูลค่ารวม 5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เช่น ถั่วเหลือง เครื่องบิน รถยนต์ เคมีภัณฑ์ เนื้อวัว ยาสูบ เหล้าวิสกี้ ข้าวสาลี ข้าวโพด และฝ้าย ที่อัตราภาษี 25% เพื่อตอบโต้ที่สหรัฐฯ ประกาศรายละเอียดสินค้าที่จะเก็บภาษีนำเข้าจากจีน

#### ยุโรป

- อัตราเงินเฟ้อเดือน มีนาคม 2561 ปรับตัวขึ้น โดยเฉพาะอัตราเงินเฟ้อทั่วไปที่เพิ่มขึ้นเป็น 1.4% (yoy) เป็นผลจากฐานต่ำปีก่อนจากผลกระทบวันหยุดเทศกาล Easter ทำให้ราคาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวปรับตัวขึ้น ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานไม่รวมความผันผวนของอาหารและพลังงาน ทรงตัวต่อเนื่องเป็นเดือนสาม ที่ 1.0% (yoy)
- ดัชนี PMI Manufacturing Index ลดลง 2.0 จุด เป็น 56.6 จุด เป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 สู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2560 เนื่องจากผลผลิต คำสั่งซื้อสินค้าใหม่ และการจ้างงานลดลง

#### ไทย

- สมาชิก สนช. จำนวน 27 ท่าน ได้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ส ว่าขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ใน 2 ประเด็น คือ คือ

- 1) การตัดสิทธิการดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองของบุคคลที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
- 2) การอำนวยการความสะดวกให้กับผู้พิการในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

กรณีดังกล่าวทำให้เกิดความกังวลว่า กำหนดการจัดการเลือกตั้งฯ อาจต้องเลื่อน เพราะแต่เดิมนั้น หากไม่มีการยื่นตีความฯ และนายกฯ จะนำ พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ขึ้น ทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยใน 90 วัน หรือภายในเดือน มิถุนายน 2561 หลังจากนั้น จึงเป็นการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา และรอให้มีผลบังคับใช้ไปอีก 90 วันถัดมา หรือภายในเดือน กันยายน 2561 และจากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน หรือในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2562 แต่เมื่อมีการยื่นตีความฯ อาจจะทำให้ขั้นตอนเหล่านี้ต้องเลื่อนออกไป

ประเภทสินทรัพย์	ดัชนี	% ผลตอบแทน (สัปดาห์ที่ผ่านมา)	% ผลตอบแทน (ตั้งแต่ต้นปี)	กองทุนแนะนำ	น้ำหนักการลงทุน	มุมมองการลงทุน
หุ้นไทย	SET	-2.05%	-0.79%	M-S50 HiDiv HiDivPlus	Slightly Underweight	<p>สัปดาห์ที่ผ่านมา SET Index ปิดสัปดาห์ที่ 1,739.92 จุด ลดลง 2.05% WoW ถูกกดดันจากทั้งปัจจัยทั้งในและต่างประเทศ ความกังวลจากประเด็นสงครามทางการค้ารุนแรงขึ้นอีกครั้ง ปัจจัยภายในประเทศ ได้แก่</p> <p>1) รมว. คลังต้องการให้ธนาคารพาณิชย์ปรับลดอัตราดอกเบี้ยปล่อยกู้ธุรกิจ SME ลงมาเพื่อช่วยเหลือด้านต้นทุนทางการเงิน กดดันราคาหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์</p> <p>2) กฎหมายภาษีที่ดินเตรียมคลอด เดือน พฤษภาคม ล่าสุด รมช. คลังเปิดเผยว่าจะมีข้อยกเว้นให้กับธุรกิจกีฬา (เช่น สนามกอล์ฟ) คาตธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, โรงพยาบาล, โรงแรม ที่มีระดับ ROA ต่ำ</p> <p>3) สหรัฐฯ ต่ออายุ GSP ไทยถึงปี 2563 โดยต่ออายุให้สินค้าจำนวนมากกว่า 3 พันรายการ เป็นระยะเวลา 2 ปี ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกถึง \$4.2 bn / ปี ปัจจัยติดตามสัปดาห์นี้ได้แก่ 1) 9 เมษายน - ประชุมงาน World Copper Conference 2) 10 เมษายน - ติดตามข้อสรุปการพิจารณาใช้ ม. 44 ยืดอายุการชำระค่าธรรมเนียม 4G/ FB แลกต่อหน้ารัฐสภาสหรัฐฯต่อประเด็นข้อมูลผู้ใช้ ที่เข้ามากดดันราคาหุ้นช่วงที่ผ่านมา 3) 11 เมษายน - กสทช. กำหนดกรอบการเปิดประมูลใบอนุญาตคลื่น 1800MHz / US CPI, ประกาศรายงานการประชุม Fed ครั้งก่อน / ประธาน ECB แถลง 4) 13 เมษายน - เริ่มประกาศผลประกอบการกลุ่มธนาคารสหรัฐฯ</p> <p>แนวโน้ม SET index สัปดาห์นี้ คาดเผชิญกับแรงกดดันจากการที่ความรุนแรงของสงครามทางการค้าที่เร่งตัวขึ้น อย่างไรก็ตามก็คิดว่าปริมาณการซื้อขายจะเบาบางลงจากสัปดาห์ก่อน เนื่องจากเป็นช่วงสัปดาห์ระหว่างการหยุดยาวก่อนสงกรานต์ คาดการย่อตัวของดัชนีมีแนวรับที่ระดับ 1715 และ 1700 จุด</p>
ตราสารหนี้ไทย	Thai govt 10Y 05/04/2018 @ 2.56%	(ผลตอบแทนไม่เปลี่ยนแปลง)	+0.02% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)	SMART, MMM-Plus	Slightly Overweight	<p>ภาวะการซื้อขายตราสารหนี้สัปดาห์นี้ โดยรวมปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนต้นสัปดาห์ในหลายๆ ประเทศปิดทำการเทศกาลอีสเตอร์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยก่อนการประกาศอัตราผลตอบแทนสำหรับธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) โดยมีวงเงินการทำธุรกรรมในครั้งนี้ 100,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตามหลังประกาศผล มีแรงซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทยระยะยาวจากนักลงทุนกลับมา ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุคงเหลือไม่เกิน 10 ปี ค่อนข้างทรงตัว ในขณะที่เดียวกันพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี ปรับตัวลดลงปรับตัวลดลง 1-5 bps. จากราคาปิดสัปดาห์ก่อนหน้า</p> <p>นักลงทุนต่างชาติมีสถานะซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย จำนวน 8,611 ล้านบาท โดยมีสถานะขายสุทธิในตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือต่ำกว่า 1 ปี จำนวน 4,765 ล้านบาท ในขณะที่มีสถานะซื้อสุทธิในตราสารหนี้ไทยที่มีอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี จำนวน 13,376 ล้านบาท</p> <p>สัปดาห์นี้ คาดว่าพันธบัตรรัฐบาลไทยจะผันผวนตามการปรับตัวของพันธบัตรสหรัฐฯ และ ความเสี่ยงด้านนโยบายการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และ จีน ในส่วนตราสารหนี้ภาคเอกชน Credit spread ยังคงทรงอยู่ในระดับต่ำต่อไป</p>
	US Treasury 10Y (06/04/2018 @ 2.78%)	+0.04% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)	+0.38% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)			

ประเภทสินทรัพย์	ดัชนี	% ผลตอบแทน (สัปดาห์ที่ผ่านมา)	% ผลตอบแทน (ตั้งแต่ต้นปี)	กองทุนแนะนำ	น้ำหนักการลงทุน	มุมมองการลงทุน
ตราสารทุนต่างประเทศ	US (S&P500)	-1.38%	-2.58%	I-Develop	Slightly Underweight	ตลาดหุ้นทั่วโลกผันผวนในสัปดาห์ที่ผ่านมา จากประเด็นความกังวลสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน ภายหลังจากสหรัฐฯตั้งกำแพงภาษีสินค้านำเข้าจากจีนเพิ่มเติม 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปี ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย นอกจากนี้ตลาดยังคงติดตามการดำเนินนโยบายการเงินของ BOJ, ECB และ BOE ในสัปดาห์นี้ ราคาทองคำมีแนวโน้มทรงตัวหลังจากที่นักลงทุนหันมาถือสินทรัพย์ปลอดภัยจากประเด็นความกังวลสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน แนวโน้มราคาน้ำมันในระยะสั้นมีโอกาสผันผวน สิ่งที่จับตา 1) ปริมาณการผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐฯคาดว่าจะเพิ่มขึ้น และ2) ความร่วมมือของ OPEC และ Non-OPEC ในการลดกำลังการผลิต 3) ติดตามการประชุม OPEC เดือนมิถุนายนว่าจะขยายเวลาลดกำลังการผลิตออกไปหรือไม่
	Europe (STOXX50)	-0.39%	-2.73%			
	Japan (NIKKEI)	+0.76%	-5.25%			
	Emerging Market (MSCI EM)	-0.64%	+0.30%			
	Gold	+0.60%	+2.32%	I-GOLD	Slightly Overweight	
	Oil (WTI)	-4.59%	+2.96%	I-OIL	Slightly Overweight	
ตราสารหนี้ต่างประเทศ	iBoxx Liquid Investment Grade Corporate	+0.07%	-2.27%	I-SMART	Neutral	อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯทรงตัว โดยพันธบัตรอายุ 10 ปี อยู่ที่ 2.79% สัปดาห์ที่ผ่านมารายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร ออกมาน้อยกว่าที่ตลาดคาดค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม อัตราการว่างงานทรงตัวที่ระดับต่ำสุดที่ 4.1% ตลาดให้ความสนใจต่อนโยบายกีดกันการค้าของสหรัฐฯ ที่มีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น โดยล่าสุด สหรัฐฯ พิจารณาเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีน เพิ่มอีก 1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากเดิม 5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศว่าจะตอบโต้เรื่องนี้ นักลงทุนมีความกังวลและหันกลับมาถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยและเน้นคุณภาพ อาทิ เช่น หุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูง ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ สำหรับ I-SMART มีการลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูง และเน้นการวางสถานะ Duration ที่ต่ำกว่าเกณฑ์อ้างอิง เพื่อรองรับการปรับขึ้นของ Yield และกระจายความเสี่ยงในตลาดยูโรรวมทั้งตลาดเกิดใหม่บางประเทศ
	JPMorgan Emerging Bond	+0.49%	-1.55%			
	iBoxx High Yield Index	+0.50%	-0.50%	M-SMART INCOME	Neutral	ตราสารหนี้เอกชนที่ให้ผลตอบแทนสูง High Yield มีมูลค่าปรับลง จากความกังวลความเสี่ยงสงครามการค้าซึ่งอาจกระทบต่อเศรษฐกิจโลก ตลาดยังคงอยู่ในสภาวะระมัดระวังมีความผันผวนอยู่ แต่อาจได้ประโยชน์จากการปรับลงของเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตร สำหรับตลาดสินเชื่อบ้านสหรัฐฯมูลค่าปรับขึ้นพื้นตัว สำหรับ M-SMART INCOME ให้ผลตอบแทนจาก กลุ่ม High Yield ที่เป็นตราสารหนี้ประเภทด้อยสิทธิ์และตราสารแปลงสภาพที่ให้ผลตอบแทนสูง โดยเน้นจากอัตราดอกเบี้ยรับที่สูง (coupon) ออกโดยกลุ่มสถาบันการเงินคุณภาพสูง จึงช่วยชดเชยการปรับขึ้นของเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ประกอบกับกระจายการลงทุนในตราสารที่ให้ดอกเบี้ยลอยตัว และกึ่งลอยตัว เพื่อรองรับภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นของสหรัฐฯ
Bloomberg Barclays US MBS Index	-0.01%	-1.07%				

**ข้อสงวนสิทธิ์**

- เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (เอ็มเอฟซี) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเอ็มเอฟซี และใช้สำหรับการนำเสนอภายในประเทศไทยเท่านั้น
- เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิ์ในการห้ามลอกเลียนข้อมูลในเอกสารนี้ หรือห้ามแจกจ่ายเอกสารนี้ หรือห้ามทำสำเนาเอกสารนี้ หรือห้ามกระทำการอื่นใดที่ทำให้สาระสำคัญของเอกสารฉบับนี้เปลี่ยนไปจากเดิม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเอ็มเอฟซี
- ข้อมูลบางส่วนในเอกสารนี้ได้ข้างอิงจากแหล่งที่มาของข้อมูลที่เชื่อถือได้ แต่ไม่ได้หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้รับรองในความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว เนื่องจากข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่น่าข้อมูลมาใช้ในการอ้างอิง
- ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นเพียงความเห็นเบื้องต้นเท่านั้น มิใช่คำมั่นสัญญาหรือการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด
- เอกสารนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือรับรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทั้งสิ้น การตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี้จะต้องทำด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้ กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่โดยตรง

**คำเตือน**

- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตหุ้นแนล สมาร์ท ฟันด์ (I-SMART), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตหุ้นแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ต (I-DEVELOP), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตหุ้นแนล ออยล์ ฟันด์ (I-OIL), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตหุ้นแนล โกลด์ ฟันด์ (I-GOLD), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตหุ้นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์ (I-REITs) อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบางส่วนหรือทั้งหมด ตามแต่สภาพการณ์ในแต่ละขณะ ดังนั้นจึงมีโอกาสได้รับผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
- กรณีที่ลูกค้าปฏิเสธการให้ข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร (Customer profile) ให้บริษัทจัดการกองทุนสามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าการเสนอขายการลงทุนให้ลูกค้านั้น บริษัทได้พิจารณาข้อมูลเพียงเท่าที่ลูกค้าให้บริษัทเท่านั้น
- ขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทฯ หรือตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน